

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Bắc Quang
giai đoạn 2021 - 2025

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản, đưa ra nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc đồng bộ, qua đó đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo sự minh bạch, dân chủ trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số nơi chưa chặt chẽ, còn xảy nhiều vi phạm, kết quả hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở còn thấp; một số vụ việc, đơn thư kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, triệt để; chất lượng lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa cao; công tác quy hoạch, đầu tư, thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế; việc xử lý vi phạm hành chính về môi trường còn thiếu quyết liệt, nỗ lực; việc khai thác khoáng sản trái phép xảy ra ở một số xã, thị trấn chưa được xử lý kịp thời, nghiêm minh, chưa đủ sức răn đe; công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu địa chính thiếu chặt chẽ...

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế là do: Công tác lãnh, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt; nhiều vi phạm chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời; công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả; ý thức, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; nhiều chủ đầu tư chưa chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn để thực hiện thủ tục hành chính; nhận thức, ý thức của một số người dân còn hạn chế, nhất là việc chấp hành pháp luật trong sử dụng đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, cá biệt có tổ chức, cá nhân lợi dụng kẽ hở quản lý để cố tình vi phạm, lợi ích nhóm...; Mặt khác, chưa làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực, dẫn đến nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn hạn hẹp.

Để tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường trong thực thi nhiệm vụ. Trực tiếp các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về kết quả lãnh, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, nhất là những địa bàn dễ xảy ra vi phạm, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Lãnh, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền nhằm triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó chú trọng: Nâng cao chất lượng lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản, quy chế phối hợp với các huyện giáp ranh và các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo quyền, lợi ích của người có đất bị thu hồi và tiến độ thực hiện dự án; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu; tăng cường việc xử lý vi phạm hành chính, nhất là về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho lĩnh vực đất đai, môi trường, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực thực hiện.

3. Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thực hiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và trật tự xây dựng; Chỉ thị số 272/CT-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 24/4/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý san đào đất, đá tạo mặt bằng và vận chuyển đất đá thải khi cải tạo, san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 27-CT/HU ngày 24/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn.

4. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong thực thi nhiệm vụ.

5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo quy định; tiếp thu, xác minh các nội dung phản ánh của cơ quan báo chí, người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường để sớm phát hiện, xử lý vi phạm đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

6. Nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đề cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ công chức tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là về đất đai.

7. Đảng ủy Công an huyện, chỉ đạo toàn bộ lực lượng từ cấp huyện đến cơ sở, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; nắm chắc địa bàn, đối tượng có dấu hiệu trục lợi để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

8. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, thỉnh thị, báo cáo xin ý kiến các sở, ban, ngành và UBND tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng của huyện với cấp ủy, chính quyền cấp xã.

Lấy người dân làm nòng cốt trong việc tuyên truyền thực hiện pháp luật về tài nguyên môi trường, đồng thời là cơ sở để nắm bắt dư luận, phản ánh, phát hiện sớm những dấu hiệu tiềm ẩn phức tạp ở cơ sở, nhất là đất đai, khoáng sản.

9. Tổ chức thực hiện

Giao đồng chí Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình đề lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định.

Giao Ủy ban nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch, chương trình đề cụ thể hóa các nội dung chỉ thị theo thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tham mưu tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (đột xuất khi có yêu cầu, định kỳ 6 tháng và trước ngày 25/12 hàng năm).

Giao các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội, Thường trực HĐND huyện, theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này tại các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy và báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Giao Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho Thường Trưc Huyện ủy để lãnh đạo thường xuyên, đồng thời đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo cấp ủy huyện theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ.

Nơi nhận:

- Đoàn công tác số 11 theo Quyết định 198-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Sở Tài nguyên và Môi trường,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy,
- Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Hà Việt Hưng